

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH

**Của ứng cử viên: Nguyễn Cao Phúc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi.**

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa bà con cử tri...

Tôi tên Nguyễn Cao Phúc, trong nhiệm kỳ vừa qua tôi được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao trọng trách là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, là đại biểu HĐND tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nhiệm kỳ này được Ủy ban MTTQ hiệp thương giới thiệu và sự tin nhiệm của bà con cử tri nơi cư trú và nơi công tác tôi rất vinh dự tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Lời đầu tiên tôi xin phép gửi đến quý vị đại biểu và bà con cử tri lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Kính thưa bà con cử tri!

Nếu được cử tri tin nhiệm tiếp tục bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa 13, tôi nhận thức đây là trách nhiệm và vinh dự to lớn của bản thân. Tôi sẽ phát huy kinh nghiệm từng là đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh với Chương trình hành động khái quát như sau:

1- Không ngừng nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ, người Đảng viên và người đại biểu HĐND, gương mẫu chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri, xứng đáng là người đại diện cho nhân dân trong tỉnh.

2- Thường xuyên gần gũi, gặp gỡ, liên hệ chặt chẽ với cử tri, tham gia đầy đủ và trách nhiệm các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, thông qua đó truyền đạt, thông tin với nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nắm bắt kịp thời đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề đạt cho HĐND tỉnh, kiến nghị và theo dõi, đôn đốc giám sát việc giải quyết của các ngành, các cấp nhằm giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của cử tri và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

3- Tham gia tích cực, trách nhiệm các hoạt động của HĐND tỉnh, cùng các đại biểu nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò của HĐND, để HĐND tỉnh thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý

chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; dành thời gian hợp lý để nghiên cứu đóng góp ý kiến để hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết, quyết sách sát, đúng với thực tế của địa phương, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất và đời sống của người dân ngày càng được cải thiện tốt hơn.

4- Trách nhiệm đối với cử tri Thành phố Quảng Ngãi, trên cương vị là Bí thư Thành ủy, tôi sẽ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, các giải pháp mà Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của cử tri Thành phố. Tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Huy động nguồn lực tiếp tục đầu tư, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng để thành phố sớm hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II và đạt một số tiêu chí của đô thị loại I; Đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn nhằm tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, thuận lợi trong tổ chức sản xuất cũng như sinh hoạt và đời sống của người dân; Tập trung đầu tư xây dựng 02 xã Tịnh Khê, Tịnh Ấn Tây sớm trở thành phường và phấn đấu xây dựng một số xã có đủ điều kiện trở thành phường, để nâng tỷ lệ đô thị hóa thành phố, góp phần nâng cao tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tháo gỡ các khó khăn tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức sản xuất của người dân và doanh nghiệp, chú trọng thu hút đầu tư và phát triển dịch vụ, nhất là dịch vụ có chất lượng, dịch vụ có giá trị gia tăng cao; phát triển tiểu thủ công nghiệp, kinh tế biển, kinh tế nông nghiệp, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu nhằm thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao thu nhập cho người dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng tích cực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, tinh thần và thái độ trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức... trong hệ thống chính trị của thành phố, phải thực sự xem người dân và doanh nghiệp là đối tượng mà bộ máy hành chính nhà nước phải phục vụ; đồng thời, bồi dưỡng kỹ năng, đạo đức, nghiệp vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành để bộ máy trong hệ thống chính trị ngày càng hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đồng thời với tuyên truyền vận động để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chấn chỉnh việc quản lý trật tự đô thị, đất đai, môi trường... Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân;

giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

- Thực hiện và chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác tiếp dân, tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo điều kiện cho người dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Trên đây là chương trình hành động của tôi, kính báo cáo và mong bà con cử tri ủng hộ để tôi có cơ hội thực hiện chương trình hành động của mình.
